

1-1 เริ่มต้นการบริหารงานระยะที่ 2 เพื่อสร้าง “เมืองแห่งโลกอนาคต” ให้กลายเป็นจริง

จากการเลือกตั้งครั้งนี้ นำไปสู่การผลักดันการบริหารงานระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง และจากการชนะการเลือกตั้งด้วยจำนวนบัตรที่ล้นหลาม ทำให้ความรู้สึกความรับผิดชอบยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ของการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในระยะที่ 1 มีการประกาศนโยบายมาตรา 82 สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนงานของอำเภอในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อน (Road Map) ต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ ยังมีการปฏิรูปการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น, การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร (partnership) ทางธุรกิจกับประชาชน ผลจากความตั้งใจจริงของการทำงานร่วมกับประชาชนที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ” ได้รับความ “ชื่นชม” สูงถึง 90.4% อย่างต่อเนื่อง ในระยะที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน จากการใช้มาตรา 135 นำไปสู่การประกาศความตั้งใจจริงของ “การบริหารงานโดยยึดถือประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง” เพื่อสร้าง “เมืองแห่งโลกอนาคต” ให้กลายเป็นจริง และจากนี้ไป คือ การเริ่มต้นเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน (Road Map) ต่าง ๆ เหล่านี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และจะประกาศแจ้งให้ทุกคนทราบในครั้งต่อไป

ผู้ว่าราชการอำเภอทสึคุบะ นายอิการาชิ ทาซุโอะ

- (1) **ปฏิรูปการบริหารงานอย่างเต็มที่:** เพื่อให้การบริหารงานที่ยึดถือประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนของระเบียบการต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งเน้นการให้บริการแบบใกล้ชิดกับประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการสนับสนุนระบบช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (shimin-sanka) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชน (shimin-shutai) เป็นหลักสำคัญ
- (2) **เลี้ยงดูเด็กให้ปลอดภัย:** เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงดูเด็กอย่างปลอดภัยได้รับความกังวลนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมา จึงได้มีการเตรียมพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบายภายในอำเภอเพื่อการคลอดลูก ใช้นโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ให้เด็กเข้าสถานรับดูแลเด็กโดยไม่ต้องรอคิว (taikijidouzero) และการปฏิรูปการศึกษานานพื้นฐานของการศึกษาศูนย์ใหม่ โดยเปลี่ยนแนวคิดจากระบบการสอนมาเป็นการเรียนรู้ ตามด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กับการใช้ชีวิตที่ดีในชุมชน
- (3) **สวัสดิการพึ่งพาได้:** เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนพึ่งพาตนเองได้ให้เกิดขึ้นจริง จึงมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยหายห่วงสำหรับผู้สูงอายุ การเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองของคนพิการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับปัญหาเด็กยากจน เป็นต้น จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ แนวทางการทำงานดังกล่าว ได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ต่อไป
- (4) **ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค (infrastructure) ที่สะดวกสบาย:** เพื่อความสะดวกสบายที่ดียิ่งขึ้นของระบบการขนส่งสาธารณะ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความสนุกในการขนส่ง จึงมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งแวดล้อมของการเดินทางโดยรถจักรยาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนหรือการพัฒนาความยั่งยืนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
- (5) **ชุมชนที่มีชีวิตชีวา:** เพื่อดึงเสน่ห์และเชื่อมโยงศักยภาพของชุมชน จึงมีการสนับสนุนการขยายงานในวงกว้าง พัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นความมีชีวิตชีวาตามชุมชนต่าง ๆ และส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนเพื่อผู้บริโภคในชุมชน (chisanchishou) หรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง และผลักดันนโยบายที่มุ่งไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายจะสร้าง “ชุมชนที่มีชีวิตชีวา” ให้กลายเป็นจริง เชื่อมโยงกับศักยภาพชุมชนที่หลากหลาย ตามด้วยการส่งเสริมศักยภาพทั้งหมดเพื่อการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชน
- (6) **เมืองแห่งความภาคภูมิใจ:** เพื่อให้เสน่ห์แห่งเมืองทสึคุบะเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้ชุมชนเขตใจกลางเมือง ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศิลปะการแสดงดั้งเดิมและศิลปะทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา จึงมีการเพิ่มศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวเน้นประสบการณ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น การพัฒนาเมืองแห่งความภาคภูมิใจโดยประชาชนในเมืองจะยังคงดำเนินต่อไป



2-1 ชมรมแต่งชุดกิโมโนมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ที่ อ.ทสึคุบะ และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วยกัน

มาร่วมสนุกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยการใส่ชุดกิโมโนในเมืองนานาชาติทสึคุบะกันเถอะ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ เริ่มต้นจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเดือนไหนก็ได้ หรือมาเฉพาะวันเวลาที่สะดวกก็ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันตามประเภทของชุดกิโมโน เป็นต้น ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

วันเวลา:

◆คอร์สวันพฤหัสบดี:

วันที่ 3, 10, 17 เดือนธันวาคม ปีนี้
วันที่ 14, 21, 28 เดือนมกราคมปีหน้า
และวันที่ 4, 18 เดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า
ช่วงเวลา : 9:00 - 11:00 น.



◆คอร์สวันเสาร์อาทิตย์: วันเสาร์ที่ 5, วันอาทิตย์ที่ 13, วันเสาร์ที่ 19 เดือนธันวาคม, วันอาทิตย์ที่ 23, 30 เดือนมกราคม, วันเสาร์ที่ 6, 20, 27 เดือนกุมภาพันธ์, ช่วงเวลา: 14:00 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนภาษา (Kasuga kouryo center)

รับจำนวนจำกัด: เรียงลำดับก่อนหลัง 10 คนแรก

การสมัคร: กรุณาส่งอีเมลและใบสมัครล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

ติดต่อสอบถาม: SWIT ศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติทสึคุบะ

อีเมล: ticr298@gmail.com หรือดูรายละเอียดจากเฟซบุ๊ก

Facebook: <https://www.facebook.com/SmallWorldinTsukuba/>

2-3 วันที่ 30 พ.ย เป็น“วันแห่งชาวเมืองทสึคุบะ (Tsukuba-shimin no hi)”

ตั้งแต่ปี 1987 มีการกำหนดให้วันที่ 30 พ.ย เป็น “วันแห่งชาวเมืองทสึคุบะ” เพื่อรำลึกถึง “การเกิดขึ้นของเมืองทสึคุบะ”

ในวันนั้นสถานที่สำคัญต่าง ๆ จะจัดส่วนลดหรือฟรีค่าบริการเข้าชม ส่วนลดดังกล่าวใช้ได้ถึงเดือนธันวาคมด้วย เช่น กิจกรรมการผจญภัยในป่าทสึคุบะ (Forest adventure) ให้ส่วนลดค่าบริการคอร์สต่างๆ, จัดแคมเปญขอบคุณสำหรับชาวเมืองทสึคุบะ

คอร์สผจญภัยและทำทาย (Adventure & Excite):

ผู้ใหญ่ 4,600 เยน → 3,600 เยน,

คอร์สผจญภัย (Adventure): ผู้ใหญ่ 3,800 เยน → 2,800 เยน

คอร์สปีนป่า (Climbing): 2,800 เยน → 2,000 เยน/คน

จำเป็นต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้าทีเบอร์โทร 090-4755-7800

จะใช้ส่วนลดดังกล่าวร่วมกันกับตัวส่วนลดอื่น ๆ ไม่ได้, เงื่อนไขการใช้บริการแต่ละคอร์ส เข้าไปได้ที่โฮมเพจ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ช่วงเวลาใช้ส่วนลด: ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วัน

อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม ปีนี้

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน คนทำงาน ผู้อยู่อาศัยภายในอำเภอ

(ในวันจริง กรุณานำบัตรยืนยันตัวตนมาแสดงด้วย)

2-2 นั่งกระเช้าลอยฟ้าภูเขาทสึคุบะ ☀️ ดูพระอาทิตย์ตกดิน

(Sunset) และชมหมู่ดาวระยิบระยับยามราตรี (Stardust Cruising)

ทิวทัศน์กลางคืนที่มองเห็นจากยอดเขาทสึคุบะ ถูกจัดให้เป็น “มรดกทางทิวทัศน์กลางคืนของญี่ปุ่น” เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ถ้ามองจากยอดเขาจะเห็นตัวเมืองทสึคุบะและเมืองชิจิอูรา และยังสามารถชมวิวยามค่ำคืนไปได้ไกลทั่วทั้งที่ราบคันโต และมองเห็นแสงไฟระยิบระยับยามค่ำคืนจากใจกลางเมืองโตเกียว, โตเกียวทาวเวอร์และโตเกียวสกายทรี ได้อีกด้วย

วันเวลา: เปิดให้บริการเฉพาะวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ปีหน้า, เปิดบริการเฉพาะกลางวันในวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) และวันปีใหม่ (1 มกราคม), และเปิดให้บริการวันธรรมดา เฉพาะวันที่ 24, 25, 29, 30 ธันวาคม เท่านั้น

ช่วงเวลาให้บริการ: เดือนธันวาคม เวลา 16:40 - 21:00 น.,

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เวลา 16:40 - 20:00 น. ในแต่ละชั่วโมง

จะให้บริการทุก ๆ 20 นาที ตั้งแต่เวลาที่ 00, 20, 40 เป็นต้น เปิดให้บริการเที่ยวสุดท้ายขึ้นถึงเวลา 20:40 น. ขาลงเที่ยวสุดท้ายถึงเวลา 21:00 น.

ในช่วงกลางวันเปิดให้บริการตามปกติ จึงสามารถ

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าได้ทั้งก่อนและหลังเวลา 16:40 น.

❖ กรณีเกิดฝนตกฟ้าคะนอง วันนั้นอาจจะหยุด

ให้บริการเร็วขึ้น , สำหรับช่วงเทศกาลดังกล่าว

มีจัดบริการพิเศษรถบัส (Shuttle Bus) ยามค่ำคืน

โดยดูตารางเดินรถได้จากเว็บไซต์ <http://www.mt-tsukuba.com/?p=1723>



ประเภท	ผู้ใหญ่ (ม.ต้นขึ้นไป)	เด็ก (6 ขวบขึ้นไป/ต่ำกว่าม.ต้น)	เด็กเล็ก (ต่ำกว่า 6 ขวบ)
ค่าใช้จ่าย	ช่วงกลางคืน หลัง 16:40 น.	1,000 เยน	ฟรี
	ช่วงเวลากลางวัน ก่อน 16:40 น.	1,120 เยน	560 เยน
			ฟรี

2-4 เปิดรับสมัครเข้าสถานรับฝากเลี้ยงเด็ก

เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการฝากเด็กเข้าใหม่หรือย้ายสถานรับดูแลเด็ก ตั้งแต่เดือน เมษายน ปีหน้า

การรับสมัครรอบแรก จะหมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้

การรับสมัครรอบสอง ต้องยื่นใบสมัครที่ช่องติดต่อสอบถามแผนกดูแลเด็กเล็ก (Youjihoiku ka) ระหว่างวันอังคารที่ 1 ธันวาคม ปีนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ช่วงเวลา 8:30-17:15 น.

ติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร เช่น ใบสมัคร เป็นต้น ได้ที่ชั้น 1

แผนกดูแลเด็กเล็ก (Youjihoiku ka) ณ ตึกที่ว่าการอำเภอทสึคุบะหรือจากหน้าโฮมเพจของอำเภอ (เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)



3-1 ข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศหรือข้อมูลอัปเดตใหม่

ดูได้จากหน้าโฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Nyukokukanri kyoku)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือติดตามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการพำนักอาศัยจากหน้าโฮมเพจ <http://www.moj.go.jp/isa/covid-19> ได้

3-2 การรับสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศอำเภอสึคุบะ (ALT) ประจำปี 2021

รับสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศตามโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นภายในอำเภอสึคุบะ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหน้าโฮมเพจภาษานานาชาติ

ระยะเวลาจ้างงาน: ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ปี 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี 2022

รับจำนวนจำกัด: ประมาณ 30 คน, วิธีการรับสมัคร: ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากหน้าโฮมเพจของอำเภอ) กรอกข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบอื่น ๆ ทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือนำมายื่นด้วยตัวเองที่แผนกธุรการการศึกษา (Kyouikusoumu ka) ภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม ปีนี้

ติดต่อสอบถาม: 〒305-8555, Tsukuba-shi, kenkyougakuen 1-1-1, หน่วยงานการศึกษา อ.สึคุบะ (Tsukuba-shi kyouiku kyaku) แผนกธุรการการศึกษา (Kyouikusoumu ka) เบอร์โทรศัพท์ 029-883-1111 ต่อภายใน 4610

3-3 เริ่มเปิดรับสมัครเข้าชมรมเด็ก (Jidou Club) ประจำปี 2021

ชมรมเด็ก เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและใช้ชีวิตของเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถนำไปฝากดูแลได้ ช่วงหลังเลิกเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กกำลังเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาภายในอำเภอ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นได้ เด็กอยู่บ้านช่วงกลางวันไม่ได้เนื่องจากผู้ปกครองทำงาน ❖ รายละเอียดดูได้จากโฮมเพจของอำเภอ ณ วันที่ 1 ธ.ค. (<http://www.tsukubainfo.jp/>) ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลีใต้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย: เดือนละ 4,000 เยน/คน, (เด็กคนที่สองขึ้นไป 2,000 เยน) ❖ มีระบบลดหย่อนค่าใช้จ่าย

การรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ 15 มกราคม สามารถขอรับใบสมัครจากหน้าโฮมเพจของอำเภอหรือขอรับโดยตรงจากแผนกเลี้ยงดูเด็ก, ศูนย์เด็กหรือจิตไวกัง (Jidou kan), ชมรมเด็กแต่ละแห่ง ๆ, จะเขียนไว้รายชื่อไว้ที่หน้าโฮมเพจ

❖ สามารถส่งเอกสารไปที่ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษาคึกิชิเคิโดอิชิ/คึกิชิเคิโดนิ, ศูนย์เด็กคึกิชิเคิโดอิชิ/ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษาคะสึระกิ, ศูนย์เด็กมะทสึชิโระ/ชมรมเด็กคาซูกะงากูเอ็ง, ศูนย์เด็กอะซุมะนิชิ/ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษายาตะเบะมินามิ, ศูนย์เด็กยาตะเบะ/ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษาคานาเมะ, ศูนย์เด็กโอดะ/ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษามุสะซากิ, ศูนย์เด็กคามิโกะว/ชมรมเด็กโรงเรียนประถมศึกษายานากิบะชิ, และศูนย์เด็กทะชิโรกิมินามิ เป็นต้น

❖ ไม่ว่าจะไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ไหนก็ตาม จะต้องเตรียมเอกสารแนบให้เรียบร้อย รายละเอียดต่าง ๆ เช่น คู่มือและแนวการสมัคร ติดต่อสอบถามได้จากแผนกเลี้ยงดูเด็ก, ศูนย์เด็กหรือจิตไวกัง (Jidou kan) แต่ละแห่ง, ชมรมเด็ก, หรือดูได้จากหน้าโฮมเพจอำเภอได้

หมายเหตุ: การรับสมัครเข้าชมรม • การตัดสินใจรับพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมา, เมื่อจำนวนเด็กเต็มแล้วก็ไม่สามารถรับเข้าชมรมได้

- เนื่องจากรับจำนวนจำกัดจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ก่อน
- ไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลัง
- ไม่มีการต่ออายุจึงจำเป็นต้องสมัครใหม่ทุกปี

“โอเซจิเรียวริ” อาหารวันขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่น และอาหารแต่ละชนิดยังแฝงไปด้วยความหมายและความสุข บรรจุอยู่ในกล่องเป็นชั้น ๆ (jubako)

ชั้นที่ 1 เรียกว่า อิจิโนะจู (อาหารเพื่อการฉลอง,อาหารเรียกน้ำย่อย) ประกอบไปด้วย คามาโบโกะ (ลูกชิ้นปลา), คุริคินดง (เกาลัดหวาน), ดาเตะมากิ (ไข่ม้วน), ทะชิคุริ (ปลาซาร์ดีนแห้ง), คุโรมาเมะ (ถั่วดำ), คาซุโนโกะ (ไขปลาแฮร์ริง), คินปิระโกโบะ (เครื่องเคียงจากผักโกโบะ)

ชั้นที่ 2 เรียกว่า นิโนะจู (ของย่าง) เช่น ปลาโทหรือปลาบุงิย่างและกุ้ง ประกอบไปด้วยความสุขแห่งท้องทะเล

ชั้นที่ 3 เรียกว่า ซานโนะจู (ของหมักดอง) เช่น โคฮะคุนมะสึ (ของดองสีขาวแดง มักทำจากหัวไชเท้าและแครอท)

ชั้นที่ 4 เรียกว่า โยโนะจู (ของต้ม) เช่น ผีอก หัว รากบัวต้ม แครอท หรือของต้มที่มาจากภูเขาหรือผักต้ม (Chikuzenni)

โอเซจิจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวและภูมิภาค และความหมายของโอเซจิก็มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน

❖ ชนิดของอาหารในโอเซจิ จะมีปริมาณอาหารแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ประมาณ 20-30 ชนิด อาหารหลัก ๆ จะมีความหมายที่เป็นมงคลและนำยีนดีอีกด้วย



4-1 การแจ้งภาษีจังหวัดและภาษีอำเภอปี 2021 กับการให้คำปรึกษาเรื่องการแจ้งภาษีเงินได้ปี 2020 (Kakutei Shinkoku)

การลงทะเบียนให้คำปรึกษาเรื่องการแจ้งภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอ (ยกเว้นนอกที่ว่าการอำเภอ) ในช่วงเดือน ก.พ - มี.ค ปีหน้า จะต้องจองล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือ อินเทอร์เน็ตเพื่อลดความแออัดของสถานที่ รายละเอียดสถานที่ให้ปรึกษาเรื่องภาษีหรือระบบการจองล่วงหน้า จะระบุไว้ที่หน้าโฮมเพจภาษานานาชาติแล้ว,

กำหนดการของระยะเวลาแจ้งภาษี: 1.การแจ้งภาษีนอกสถานที่ (สถานที่: ศูนย์แลกเปลี่ยนคูคิซาคิ (Kukizaki kouryoucenter) หอประชุมพลเมืองทสึคุบะ (Shimin Hall Tsukuba) วันทำงาน: วันศุกร์ที่ 12 ก.พ กับ วันจันทร์ที่ 15 ก.พ ปีหน้า/กลุ่มเป้าหมาย: การแจ้งภาษีจังหวัดและภาษีอำเภอ (ผู้ที่รับใบคำร้องแสดงภาษีจังหวัดกับ ภาษีอำเภอที่ส่งมาจากที่ว่าการอำเภอและอาศัยอยู่ในพื้นที่คูคิซาคิหรือทสึคุบะ) กรุณาพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้มาด้วย,

2.ที่ว่าการอำเภอทสึคุบะ (ห้องประชุม 201) วันทำงาน: วันธรรมดา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ ถึงวันพุธที่ 10 ก.พ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12 ก.พ กับ วันจันทร์ที่ 15 ก.พ ไม่ทำงาน, กลุ่มเป้าหมาย: การแจ้งภาษีจังหวัดและภาษีอำเภอ (ผู้ที่รับใบคำร้องแสดงภาษีจังหวัดกับภาษีอำเภอที่ส่งมาจากที่ว่าการอำเภอ) การแจ้งขอคืนเงินภาษี เงินได้ที่จ่ายไปแล้ว (ผู้มีรายได้เฉพาะเงินเดือนหรือเงินบำนาญสาธารณะเท่านั้น)

❖ ผู้ประกอบการ (ค้าขาย/เกษตร) ผู้มีสังหาริมทรัพย์ กรุณามาติดต่อหลังวันอังคารที่ 16 ก.พ , วันทำงาน: ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ก.พ - วันจันทร์ที่ 15 มี.ค ในวันที่ ธรรมดา และวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ หยุดให้บริการ, กลุ่มเป้าหมาย การแจ้งภาษีจังหวัดกับภาษีอำเภอและการแจ้งภาษีเงินได้ ❖ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอำเภอจะไม่ได้ติดตั้งมุกคอมพิวเตอร์บริการตัวเอง กรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่จัดเตรียมไว้ด้วยตัวเองไปยังสำนักงานสรรพากรชิจิโอะเท่านั้น ไม่ต้องนำ เอกสารมายื่นด้วยตัวเอง ❖ การแจ้งด้วยตัวเองและขอความร่วมมือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากความแออัดของสถานที่อย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา และเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ที่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน กรุณาแจ้งภาษีเงินได้ทางออนไลน์ด้วย ส่วนใบคำร้องแสดงภาษีจังหวัดกับภาษีอำเภอ กรุณากรอกแล้ว ส่งทางไปรษณีย์ไปยังแผนกภาษีพลเมือง (Shiminzei ka) ของที่ว่าการอำเภอ

4-2 แนะนำวันปิดสถานที่ราชการช่วงวันหยุดสิ้นปีและวันหยุดช่วงปีใหม่

	จ. 28 ธ.ค	อ. 29 ธ.ค	พ. 30 ธ.ค	พฤ. 31 ธ.ค	ศ. 1 ม.ค	ส. 2 ม.ค	อา. 3 ม.ค	จ. 4 ม.ค
ที่ว่าการอำเภอ	รับแจ้งเกี่ยวกับงานสำมะโนครัว(จดทะเบียนสมรส, แจ้งเกิด เป็นต้น)							
ห้องสมุดกลาง	ปิดให้บริการ							
การเก็บขยะ	การเก็บขยะก่อนหลังช่วงวันหยุดปีใหม่แต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบจากปฏิทินการเก็บขยะของแต่ละพื้นที่							
การขนขยะไปทิ้งที่	ก่อน 16:30 น.							ตั้งแต่ 8:30
ศูนย์ Sustaina Square	ขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป ให้ทิ้งตามวันเวลาตามปฏิทินและตามสถานที่ทิ้งขยะที่กำหนดไว้, กรณีขยะขนาดใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการทิ้งในช่วงสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่ ผนวกวันวันธรรมดา การขนขยะดังกล่าวไปทิ้งที่ศูนย์ Sustaina Square (ศูนย์รวมขยะขนาดใหญ่ และรีไซเคิล) จะมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น กรณีไม่สามารถเข้าไปในบริเวณศูนย์ในช่วงเวลาทำการได้ ก็ไม่สามารถทิ้งขยะได้							

4-3 มาใช้ IBARAKI AMABIE-CHAN หรือ COCOA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กันเถอะ

IBARAKI AMABIE-CHAN จังหวัดอิบารากิ ได้นำระบบ "อิบารากิ อะมาเบียจัง" มาใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงอยากขอความร่วมมือชาวเมืองทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยว ช่วยกันลงทะเบียนเพื่อให้บรรลุมเป้าหมายดังต่อไปนี้

◆ ส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อตามแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ในร้านค้าหรืองานกิจกรรมต่าง ๆ

◆ กรณีเกิดมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้น สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ที่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ ❖ มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น



COCOA: COVID-19 Contact COnfirming Application/แอปพลิเคชัน "โกโก้ (COCOA)" เป็นแอปบนมือถือสมาร์ตโฟน ที่สามารถส่งสัญญาณ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศเวลาเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19, เปิดใช้งาน 3 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และจีน โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะใช้งานผ่านบลูทูธบนมือถือสมาร์ตโฟน ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวและตำแหน่งของผู้ใช้งาน สามารถได้รับแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้งานเมื่อรู้ว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาแล้ว จะสามารถขอรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากศูนย์อนามัยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไปได้ ถ้ามีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น การป้องกันการติดเชื้อก็จะเพิ่มสูงขึ้น มีการถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้งานอีกด้วย <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf>

4-4 เมื่อมีอาการป่วยเนื่องจากการติดเชื้อ จังหวัดอิบารากิได้เตรียมพร้อมในช่วงฤดูการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 โดยปรับปรุงระบบตรวจเช็คและรักษาผู้ป่วยที่มีไข้ สำหรับผู้ป่วยดังกล่าว สิ่งแรกคือ ควรโทรศัพท์ปรึกษากับแพทย์ประจำครอบครัวในสถานพยาบาลใกล้บ้าน กรณีไม่มีแพทย์ประจำครอบครัว กรุณาโทรปรึกษากับศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องสถานพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อตรวจเช็คและรักษาโรค ,

❖ **ศูนย์ให้คำปรึกษา** (ใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) (1) ศาลากลางจังหวัด 029-301-3200 (สายตรง) เวลา 8:30 - 22:00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์), (2) **สถานีอนามัยทสึคุบะ** 029-851-9287 (สายตรง) เวลา 9:00 - 17:00 น. (เฉพาะวันธรรมดา), **ข้อควรระวัง** เวลาจะไปสถานพยาบาล ควรโทรปรึกษาเพื่อนัดเวลาก่อนเข้ารับการรักษา และควรไปตามเวลานัดอย่างเคร่งครัดพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยด้วย

